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2 เล่าสู่กันฟัง

สาระสำาคัญจากวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “World Changes and University”  

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566  
ณ โรงแรมดุสิตทานี หัวหิน ต.ชะอำา อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 

สาระสำาคัญจากวิทยากรในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “World Changes and University”  

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566  
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ต.ชะอำา อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี 

 คุณรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ด้าน HR ในโลกปัจจุบัน”

 ในยุคปัจจุบัน ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัท SCG หรือบริษัทอื่น หรือมหาวิทยาลัย หรือคนที่อยู่ในสังคมเองก็ตาม  
หากคดัเลอืกคนเก่งเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่ค�านงึถงึความดด้ีวยนัน้ อาจจะท�าให้องค์กรล่มสลายได้อย่างแน่นอน และเป็นความโชคดี 
ของผมที่ได้มาท�างานที่ SCG ซึ่งบริษัทมีค่านิยมหลัก 4 Core Value ทีคุ่ณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้เป็นผู้รวบรวมไว้ ได้แก่ 
(1) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (2) มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (3) เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และ (4) ถอืมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ซึ่งสิ่งที่คุณพารณมักจะพูดอยู่เสมอ คือ “คนเก่งและดี” ผมมักบอกว่าคนเก่งคนดี แต่คุณพารณบอกว่าไม่ใช่ จะต้องเป็นคนที่เก่ง
และดีด้วยในคน ๆ เดียวกัน ซึ่งผมคิดว่ามันหายากมาก แต่เมื่อฟังแล้วก็จ�าไว้ในใจว่าความเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยน้ัน 
เป็นเร่ืองที่ส�าคัญ และเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน คือ เราไม่ควรฝึกฝน 
และอบรมคนให้มคีวามสามารถในเรือ่งงานเพยีงอย่างเดยีว แต่เราควร
ฝึกฝนและอบรมให้เขาเป็นคนทีอ่ย่างน้อยต้องไม่เป็นอันตรายต่อสงัคม 
และหากจะให้ดีกว่านั้นต้องเป็นคนที่ดีต่อสังคมด้วย ซึ่งเป็นหน้าที ่
ของพวกเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การฝึกฝนให้คนเป็นคนเก่ง
ไม่ใช่เรือ่งยาก แต่จะอบรมให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดด้ีวยนัน้ยากมาก 
แต่เป็นหน้าทีท่ีป่ฏเิสธไม่ได้ของผูท้ีร่บัผดิชอบเรือ่งของ HR Strategies 
และผูท้ีท่�าเรือ่งของ HR Execution ทัง้หลาย ผมกเ็ห็นว่าสิง่ทีค่ณุพารณ
ได้รวบรวมมาไว้นัน้ยงัเป็นสิง่ทีใ่ช้ได้อยูจ่นถงึทกุวันน้ี เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งเรยีน การมนี�า้ใจเป็นเรือ่งทีด่แีละท�าให้คนมคีณุภาพ
มากกว่าการท�าให้คนเก่งอย่างเดียวหรือท�าให้คนมีวิชาการเพียงอย่างเดียว
  

 การด�าเนินงานของบริษัทด้วยแนวคิด ESG (Environment, Social และ Governance) มีดังนี้
 E : Environment การด�าเนินการด้านเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย โดยการก�าหนดเป้าหมาย 
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) การสร้างแก้มลิงหรืออ่างกักเก็บน�้าในหน้าแล้งหรือฤดูที่มีน�้าน้อย  
เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและชมุชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง หรอืในฤดูน�า้มากกจ็ะมกีารผนัน�า้เข้ามากกัเกบ็ไว้ การให้ความส�าคญั
กับประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการให้ความส�าคัญในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
โดยบริษัทได้มีความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ของอ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการอนุรักษ์พื้นที่ของดอยหลวงเชียงดาว  
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับการรับรองโดย UNESCO ให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

 คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
บรรยายพเิศษเรือ่ง “การพฒันาองค์กรอย่างย่ังยนื ตามแนวคดิ ESG”



 S : Social การด�าเนินการด้านคนและสังคม (Social) การตั้งเป้าหมายในการสร้าง Employee Engagement  
กับพนักงานของบริษัท โดยการให้ความส�าคัญในด้านการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ขององค์กร การให้ความส�าคัญกับเรื่องของสุขภาวะของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรภายในขององค์กร การวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในองค์กรอย่างชัดเจน
 G : Governance การบริหารจัดการหรือ Governance ซ่ึงความยากของการบริหารจัดการ คือ เน่ืองจากธุรกิจ 
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์หรือ Regulator ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มธุรกิจของตนเองแล้ว ยังจะต้องถ่ายทอดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไปยังคู่ค้าของเรา 
รวมถึงจะต้องมีการบริหารจัดการที่ท�าให้ทั้งธุรกิจของเราและธุรกิจคู่ค้าของเราสามารถเสริมเติมเต็มและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน 
ได้อีกด้วย
 สรุป “ความยัง่ยนื คอื การสร้างการมส่ีวนร่วมในทกุภาคสว่น  
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย  
รวมถึงสังคมในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบัน หลายภาคส่วนอาจท�างาน 
เฉพาะในส่วนของตน เพือ่ให้ธรุกจิเกดิความอยูร่อด แต่จะดกีว่าหรอืไม่  
หากเราจูงมือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกัน เพื่อให้เกิด 
การผสมผสานต่อยอดองค์ความรู้ เพราะบริบทของการบริหารจัดการ
นัน้มคีวามเชือ่มโยงในทกุมิต ิต่างคนต่างต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกัน  
และเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแข็งแกร่งและอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว”

3เล่าสู่กันฟัง

 คุณสุธีรพันธุ์  สักรวัตร 
Chief Customer Officer, SCBX 
บรรยายพิเศษเร่ือง “Transformative Organization กรณีศึกษา SCBX” 

 ภาพรวมการ Transformation ของธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้
 ช่วงแรก : การวางรากฐานและสมรรถนะใหม ่(New Foundation and Capabilities) อาทิ การมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ในการให้บริการทางการเงิน (Digital Platform) การใช้เทคโนโลยีในการท�างานมากขึ้น (Technology) การรวมฐานข้อมูล 
เป็นแหล่งเดียว (Data Lake) การแปลงการให้บริการจากเดิมไปสู่รูปแบบ
ดิจิทัล (Digitization) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคุ้มครองทางการเงิน 
เป็นแบบดิจทิลั (Coverage) และการบรหิารงานบุคคลรปูแบบใหม่ (People)
 ช่วงท่ีสอง : “Going Upside Down” (กลบัหวัตลัีงกา) เป็นการ
วางยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไป 
ข้างหน้าอย่างรวดเรว็และสมดลุใน 5 เรือ่งทีส่�าคญั ได้แก่ (1) การด�าเนนิธุรกจิ
ในโลกดจิทิลั (Digital Acquisition) (2) เพิม่ขดีความสามารถในการใช้ข้อมูล
ในการท�างาน (Data Capabilities) และ (3) การสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ดิจิทัล อาทิ การปล่อยสินเชื่อและเงินกู ้ยืมผ่านช่องทางดิจิทัล  
(Digital Lending) การให้บริการบริหารสินทรัพย์แก่นักลงทุนที่มีความมั่งคั่งระดับสูงผ่านช่องทางดิจิทัล (Wealth Lending)  
และการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคาร (Lean the Bank)

 โดยรายละเอยีดเน้ือหาการ
บรรยายของทั้งสามท่าน ผู้สนใจ
สามารถเข้าไปอ่านได้บนเว็บไซต์ 
ของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยที่  
www.council.cmu.ac.th หรือ 
QR Code นี้

 ช่วงท่ีสาม : การขับเคลือ่นธรุกจิเพือ่การเตบิโตท่ียัง่ยนื 
(Driving Sustainable Future Growth) มุ่งเน้นการหาแนวทาง
สร้างการเติบโตในธุรกิจทางการเงิน การธนาคารและ 
การประกันภัยแห่งอนาคต รวมทั้งการสร้างองค์กรดิจิทัล/ 
ธนาคารดิจิทัลแบบก้าวกระโดดในอนาคต นอกจากน้ียังได้ 
ขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปในธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจ 
การเงินการธนาคารอีกด้วย
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โดย ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
จะเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าถวายปริญญาฯ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 

ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2560

 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันเสาร์ท่ี 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ส�านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.council.cmu.ac.th หัวข้อ : ก�าหนดการ/ระเบียบวาระ/สรุปมติการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั ซึง่ผูส้นใจสามารถเข้าไปศกึษาเพิม่เตมิได้ ส่วนเนือ้หาในฉบับนี.้.. จะขอน�ามาแจ้งเฉพาะบางเร่ืองโดยย่อเท่านั้น

แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) จ�านวน 1 ราย

อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำานวน 14 ราย

            ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร             ส่วนง�น             จำ�นวน (ร�ย)

อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จ�านวน 9 ราย)

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Professor Dr. Hong Joo Kim 
 Department of Physics, Kyungpook National University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)  
สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2569

คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1

อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
(จ�านวน 5 ราย)
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อนุมัติให้เสนอแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์  จำานวน 3 ราย ได้แก่

 - รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 - รศ. ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 - รศ. ดร.เริงชัย ตันสุชาติ  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์

แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 

แต่งตั้ง “ผศ. ดร.แผ่นดิน อุนจะน�า”
ให้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ข้ันตอนที่ 1) คณะมนุษยศาสตร ์

 โดยให้จัดท�ารายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ส�าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์จิตวิทยา 
ที่ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ยกตัวอย่างประเด็นดิจิทัลวอลเล็ตของภาครัฐที่จ�าเป็นจะต้องท�าการศึกษา 
ทางจิตวิทยาในเชิงลึก ทั้งในด้านความต้องการและเง่ือนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิของการด�าเนินโครงการ 
อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาที่จะเกิดขึ้นนั้น ควรอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด Credibility Revolution  
โดยความน่าเช่ือถือดังกล่าว ควรมีการใช้เครื่องมือ (Tools) ที่เหมาะสม ได้แก่ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรูท้างด้านสถติทิีถู่กน�ามาใช้ในการวจัิยทางจติวิทยาเป็นส่วนใหญ่ เพือ่ผลติผลงานวจิยัทีม่คีวามแม่นย�าและสามารถเชือ่ถือได้จริง 
และอีกหนึ่งเครื่องมือที่ส�าคัญในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ Artificial intelligence (AI) โดยหลักสูตรนี้ควรมุ่งเน้น 
ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการน�า AI เข้ามาประยกุต์และปรับใช้ในกระบวนการผลิตผลงานวิจยัได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกดิประโยชน์ 
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงต่อไป
 2. ปัจจุบันวัยรุ่นของประเทศก�าลังประสบปัญหาทางด้านจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น และหลักสูตรนี้ได้ก�าหนดทิศทางการวิจัย
ในแขนงจิตวิทยาการปรึกษา ถือว่าเป็นประเด็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง หากคณะสามารถมุ่งเน้นการท�าวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น 
และวัยท�างานช่วงต้นร่วมดว้ย กอ็าจจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมไทยในด้านต่าง ๆ  เช่น การลดอตัราการฆ่าตัวตายของนกัศกึษา
ในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเด็นการขาดแคลนนักจิตวิทยาการปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะให้คณะเปิดรับนักศึกษา 
ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน
 3. จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงครามโลก โรคระบาด และสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให ้
มีจ�านวนผู้ป่วยทางจิตเวชและโรคซึมเศร้าเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า หลักสูตรนี้จึงมีความส�าคัญอย่างมากในการผลิตบุคลากร 
ที่จะเป็นนักจิตวิทยาขั้นสูง ที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยทางจิตเวชและโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี  
รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรที่จ�าเป็นต้องมีนักจิตวิทยาในการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรภายในองค์กร  
โดยสิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ การมุ่งเน้นกระบวนการป้องกัน (Prevention) มากกว่าการรักษา (Treatment) เพ่ือที่จะท�าให้ผู้ป่วย 
ทางจิตเวชและโรคซึมเศร้ามีจ�านวนลดลงอย่างแท้จริง
      นอกจากน้ี การจัดการฐานข้อมลูทางด้านจิตวทิยาของผูป่้วย เช่น ข้อมลูสาเหตุ
ของอาการเจ็บป่วย ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น ก็เป็นประเด็นส�าคัญที่จ�าเป็น 
จะต้องน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เข้ามาปรับใช้ 
ในหลักสูตรนี้ร่วมด้วย
 4. ส�าหรบัการมุง่เน้นกระบวนการป้องกนั (Prevention) การเกดิภาวะทางจติเวช 
มีข ้อเสนอแนะให้คณะสร้างความร่วมมือและท�างานร ่วมกับคณะศึกษาศาสตร  ์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการท�าวิจัยในกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา  
ประถมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และมธัยมศกึษาตอนต้น - ตอนปลาย เกีย่วกับการพฒันา 
Socio-emotional Skills ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญอย่างมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องใน
เชิงจิตวิทยาอย่างกว้างขวาง ท้ังเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้า และความส�าเร็จในชีวิต เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย 
ที่มีประโยชน์ต่อไป
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 ทั้งน้ี นายกสภาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยในแขนงต่าง ๆ ของหลักสูตร ได้แก่ จิตวิทยาการปรึกษา 
(Counselling Psychology) จิตวิทยาการท�างานและองค์การ (Work & Organizational Psychology) และจิตวิทยาสุขภาวะ 
(Psychology of Well-Being) โดยท้ัง 3 แขนงมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ดังนี้ 
 1. ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จากอดีตที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการบรรจุต�าแหน่งนักจิตวิทยาการปรึกษา 
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และตามสภาพการณ์ของประเทศไทยนั้น  
เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างขึ้น จึงจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางการเมืองตามมา  
ดังนั้น ขอเสนอให้อาจารย์ของสาขาวิชาจิตวิทยามุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและท�างานร่วมกับเครือข่าย/สมาคมนักจิตวิทยา  
รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในการท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงส�าคัญ เพื่อสะท้อนถึงปัญหาทางจิตเวชที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัย 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และท�าให้ภาครัฐได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นของนักจิตวิทยาในสถานศึกษา  
รวมถึงเพื่อท�าให้เกิดแรงผลักดันไปสู่การแก้ไขในเชิงนโยบายระดับประเทศต่อไป จึงขอสนับสนุนให้หลักสูตรนี้มีการสร้างความ
ร่วมมือและท�างานร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ด้านจิตวิทยาการท�างานและองค์การ พบว่าเป็นปัญหาขององค์กร 
ขนาดใหญ่ที่บุคลากรมีความหลากหลายของช่วงอายุ ทั้งช่วงวัยอาวุโส ช่วงวัยกลางคน 
และช่วงวัยรุ่น ซึ่งช่วงวัยรุ่นนั้นไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อความภักดีในองค์กรมากนัก  
โดยมุ ่งเน้นการท�างานในช่วงระยะสั้นและค่าตอบแทนที่สูงเป็นหลัก ดังนั้น  
ในการเรียนการสอนด้านจิตวิทยาองค์การ นอกจากจะมุ่งเน้นการท�าวิจัยและ 
การใช้เครื่องมือทางด้านจิตวิทยาแล้วน้ัน ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู ้เรียน 
มีพฤติกรรมทางศีลธรรมท่ีดี (Moral Tools) ร่วมด้วยเช่นกัน
 3. ด้านจิตวิทยาสุขภาวะ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน 
ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนชนบทในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศที่ประสบปัญหา 
และความล�าบาก เน่ืองจากความเปราะบางภายในครอบครัวจากปัญหาการหย่าร้างและความเปราะบางภายในชุมชน 
จากปัญหายาเสพติด จึงขอสนับสนุนให้การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้สามารถเข้าถึงกลุ ่มคนประเภทดังกล่าว  
โดยอาจเป็นการน�าเคร่ืองมือและเทคนิคทางตะวันตก (Western Psychology Tools) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม 
ของไทย เช่น การศึกษาความเปราะบางของกลุ่มตัวอย่างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อน�าไปสู่องค์ความรู ้
ทางจิตวิทยาสุขภาวะต่อไป

ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ขั้นตอนที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 โดยให้จัดท�ารายละเอียดของหลักสูตร (ขั้นตอนที่ 2) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ดังนี้
 1. เรื่องการวางผังเมือง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
กับการวางผังเมืองเป็นส่ิงท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในโลก 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ดงัน้ัน การสร้างสถานการณ์จ�าลองหรอื
การท�า Simulation การออกแบบก่อนน�าไปใช้งานจริง ก็จะช่วย 
ให้การวางผังเมืองเป็นไปด้วยความถูกต้อง
 2. การวางผังเมืองที่ดีควรมีการค�านึงถึงความสมดุลระหว่าง
ชุมชนเมืองกับชนบท รวมถึงการค�านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างคาดไม่ถึงด้วย
 3. คณะควรดูแบบอย่างการจัดการพัฒนาเมืองของประเทศอื่นที่ค่อนข้างเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพราะเป็นการออกแบบที่ยังค�านึงถึงวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียว การควบคุมการใช้สีของหลังคาบ้านในหลาย ๆ  หมู่บ้าน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คณะควรให้ความส�าคัญและน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  
 4. หากศึกษาการวางผังเมืองของไทยในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณเป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าเมืองในยุคสมัยก่อนนั้น 
มักถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการเดินเท้าก่อนที่จะมีการใช้ยานพาหนะอ่ืนในภายหลัง รวมถึงการตั้งบ้านเรือนในสมัยก่อน 
ยังเป็นในลักษณะของการจับจองพื้นที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยก่อนเป็นการออกแบบเมืองตามอัธยาศัย  
ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรนี้มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น คณะอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
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การออกแบบเมืองและการออกแบบภูมิภาคในแต่ละยุคสมัยว่าเหตุใดจึงมีการออกแบบเมืองในลักษณะดังกล่าว วิถีชีวิต 
ในยุคสมัยใหม่จะส่งผลต่อเมืองเหล่านั้นอย่างไรบ้าง และหากต้องปรับปรุงเมืองเก่าเหล่านั้น จะต้องมีการด�าเนินการอย่างไร  
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยยังต้องสอดคล้องกับชีวิตใหม่ในปัจจุบัน 
 5. ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Crisis) การวางผังเมืองและผังภูมิภาคจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหา
ดังกล่าวได้ โดยอาจมีการก�าหนดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวให้มีจ�านวนที่เพียงพอ
 6. การออกแบบเมืองในปัจจุบัน นอกจากมองไปยังอนาคตแล้ว หากเมืองน้ันอยู่ในพื้นท่ีเมืองเก่าหรือมีสถานที่ส�าคัญ 
ในยุคสมัยก่อน ก็ควรจะต้องมีการวางแผนบูรณะและอนุรักษ์ให้เมืองเก่าสามารถคงอยู่ร่วมกับเมืองใหม่ได้

อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี ้

 1. ยุบเลิก “วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล” จากส่วนงานวิชาการ และโอนพันธกิจบุคลากร ทรัพย์สิน  
หนี้สิน และที่เกี่ยวข้อง ไปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 2. ยุบเลิก “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์” จากส่วนงานวิชาการภายใน และ 
โอนบรรดากิจการไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีฐานะเทียบเท่า 
ภาควิชาเรียกว่า “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์” โดยคงพันธกิจเดิมและให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงาน 
วิชาการภายใน ในการบริหารหน่วยงานที่จะจัดตั้งใหม่
 3. ปรับพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากการรับโอนพันธกิจของวิทยาลัย 
การศึกษาและการจัดการทางทะเล และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และยุบเลิก 
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 4. ปรับปรุงการก�าหนดขนาดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากเดิม ส่วนงานขนาดกลาง ระดับ 2 ปรับเป็น  
ส่วนงานขนาดใหญ่ ระดับ 3

อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะแพทยศาสตร์

อนุมัติข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 3 ฉบับ คือ

โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที ่
ระบบกฎหมายและกฎ มช. (CMULAW) 

ที่ https://cmulaw.cmu.ac.th หรือสแกน QR CODE นี้

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลยัให้ด�ารงต�าแหน่ง 
นกัวจัิยช�านาญการ นกัวิจยัช�านาญการพเิศษ นกัวจิยัเชีย่วชาญ และนกัวจิยัเชีย่วชาญพเิศษ พ.ศ. 2567
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด�ารงต�าแหน่งนกัวจัิยช�านาญการ นกัวจัิยช�านาญการพเิศษ นักวจิยัเชีย่วชาญ และนกัวจิยัเชีย่วชาญพิเศษ พ.ศ. 2567
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก�าหนดขนาดของส่วนงาน จ�านวนต�าแหน่งรองคณบดี รองผู้อ�านวยการ  
และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2567



ท่ีปรึกษา : ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
              ศาสตราจารย ดร. นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
บรรณาธิการบริหาร : ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
บรรณาธิการ : นายทนงศักด์ิ เช้ือเจ็ดตน หัวหนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
กองบรรณาธิการ : นายปรีดา ศิริรังษี นางมัณฑนา สุกัณศีล นายเกรียงไกร ใจโส นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร น.ส.มนสิชา รัตนกิจ 
         นางวราวรรณ ปนทอง นายมนัส โภชนา นางจันทรตรี มายัง น.ส.อารยา อริยะเครือ 
         นายอดิศร ไขคำ นายคมเคียว รักขสวัสด์ิ น.ส.จิราภา นุชนารถ 
ออกแบบโดย : หจก.นันทกานต กราฟฟค การพิมพ www.nantakarngraphic.com

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาคารยุทธศาสตร ช้ัน 4 เลขท่ี 239
ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท : 0-5394-2630, 0-5394-3674 
โทรสาร : 0-5394-3028

กิจกรรม
และประชาสัมพันธ

 วันที่ 27 เมษายน 2567 : ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้
เพื่อแสดงความยินดีแด่ ศ. (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัล RCPT Lifetime 
Achievement Award จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 27 เมษายน 2567 : ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธ ี
รดน�้าด�าหัวเพื่อขอพรจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาวุโส ณ โถงหน้าห้องส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารยุทธศาสตร์ 

 วนัที ่2 เมษายน 2567 : การประชมุคณะกรรมการประเมนิผลการบรหิารงาน 
ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยม ีศาสตราภชิานไกรฤทธ์ิ บณุยเกียรต ิกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิเป็นประธานฯ ซ่ึงเป็นการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์

 วันที่ 30 เมษายน 2567 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผล 
การบรหิารงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์


